



ประกาศ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
เรื่อง รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ตามประกาศกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปไว้แล้ว นั้น และทางคณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและประเมินสมรรถนะเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

สำหรับผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้ เป็นผู้ที่ผ่านการเลือกสรรให้มารายงานตัวตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดเพื่อทำสัญญาจ้าง โดยในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น พร้อมทั้งนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๓๕) มายื่นด้วย ต้องแต่งกายในชุดสุภาพเรียบร้อย

อนึ่ง การตรวจคุณสมบัติตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกข้างต้น หน่วยงานในสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ได้ตรวจและประกาศตามข้อเท็จจริง ที่ผู้สมัครคัดเลือกได้รับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งรับสมัครคัดเลือกไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือก จะถือว่าผู้ที่ได้รับการคัดเลือกรายนั้น เป็นผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการทำสัญญาจ้าง หากมีกรณีหนึ่งกรณีใดต่อไปนี ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ

๑. ผู้นั้นไม่มารายงานตัว เพื่อเข้ารับการทำสัญญาเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด
๒. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์การทำสัญญาในตำแหน่งที่คัดเลือก
๓. ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ตามที่สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ และหน่วยงานในสังกัดทำสัญญาตำแหน่งที่คัดเลือกได้
๔. หน่วยงานได้สำรองตำแหน่งขึ้นบัญชีไว้ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลการขึ้นบัญชีเมื่อครบกำหนดภายในระยะเวลาถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เท่านั้นนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายณรงค์ เลียงเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

รายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
แบบทำประกาศสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

๐๑	นางสาวดวงรัตน์	เชิดโคกสูง	
๐๕	นางสาวน้ำผึ้ง	พิงขุนทด	สำรองอันดับที่ ๑
๐๘	นายวิทยา	ชมโคกสูง	สำรองอันดับที่ ๒
๐๒	นายอิงชนันท์	กล้าหาญ	สำรองอันดับที่ ๓
๐๖	นางสาวสุภัทสรดา	ลาเอ็น	สำรองอันดับที่ ๔

๒. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

๐๑	นายสันต์	สุภีร์	
๐๒	นายอัมพร	วิศิธา	

๓. ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

เลขประจำตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

๐๔	นายธงชัย	นายะสุนทรกุล	
๐๓	นายธนากร	ทับทิมทอง	สำรองลำดับที่ ๑
๐๕	นายณัฐวุฒิ	เตี้ยเนตร	สำรองลำดับที่ ๒
๐๒	นางสาวทิภาพร	เอี่ยมสะอาด	สำรองลำดับที่ ๓
๐๘	นางสาวนงลักษณ์	เต็มดวง	สำรองลำดับที่ ๔

(นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ)

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์